

**สรุปข่าวใน และต่างประเทศ**

**สหรัฐ**

**"จิล ไบเดน" เซอร์ไพรส์เยือนยูเครน พบปะภริยาเซเลนสกีเนื่องในวันแม่สากล** นางจิล ไบเดน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐ เยือนเมืองอูจโฮรอด (Uzhgorod) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเข้าพบกับนางโอเลนา เซเลนสกา ภริยาของประธานาธิบดีโวโลดีมีเยอร์ เซเลนสกี และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครน โดยนางเซเลนสกาไม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนนับตั้งแต่เริ่มเกิดสงครามในวันที่ 24 ก.พ. นางไบเดนได้ใช้โอกาสในวันแม่สากลซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. เดินทางไปยังยูเครน โดยเธอกล่าวกับนางเซเลนสกาว่า "ฉันต้องการมาที่นี่ในวันแม่" (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐลงดาบรัสเซียรอบใหม่ คร่ำบาตรสถานีโทรทัศน์-ผู้บริหารก๊าซพรอมแบงก์** สหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการคว่ำบาตรสถานีโทรทัศน์ของรัสเซีย 3 แห่ง พร้อมทั้งออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันให้บริการด้านบัญชีและคำปรึกษาใด ๆ กับรัสเซีย นอกจากนี้ ยังคว่ำบาตรผู้บริหารของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ เพื่อลงโทษการที่รัสเซียใช้กำลังบุกโจมตียูเครน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชุดแรกที่คว่ำบาตรบริษัทก๊าซพรอม ซึ่งเป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียและเป็นบริษัทแม่ของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ ขณะที่สหรัฐและชาติพันธมิตรเลี้ยงที่จะใช้มาตรการที่ทำให้การส่งก๊าซไปยุโรปหยุดชะงัก (อินโฟเควสท์)

**สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มน้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค.** กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2.6% หลังจากทะยานขึ้น 2.8% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งพุ่งขึ้น 22.0% ในเดือนมี.ค. ยอดขายในภาคค้าส่งพุ่งขึ้น 1.7% ในเดือนมี.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนก.พ. (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 653.67 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยจุดศก.** ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวันจันทร์ (9 พ.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ดิ่งหลุดจากระดับ 4,000 จุดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 1 ปี เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้างท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,245.70 จุด ร่วงลง 653.67 จุด หรือ -1.99%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,991.24 จุด ลดลง 132.10 จุด หรือ -3.20% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,623.25 จุด ลดลง 521.41 จุด หรือ -4.29% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์ปิดอ่อนลงเล็กน้อย หลังพุ่งทำนิวไฮรอบ 20 ปี** ดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดอ่อนค่าลงเล็กน้อย ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันจันทร์ (9 พ.ค.) หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีในระหว่างวัน ตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.01% แตะที่ 103.6510 หลังจากพุ่งขึ้นทะลุระดับ 104 แตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$6.68 วิตกกังวลออกดาว์นจุดติมานด์** สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 6% ในวันจันทร์ (9 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาว์นเซี่ยงไฮ้และบางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 6.68 ดอลลาร์ หรือ 6.1% ปิดที่ 103.09 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 6.45 ดอลลาร์ หรือ 5.7% ปิดที่ 105.94 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก:** ทองปิดร่วง \$24.2 บอนด์ยีลด์พุ่ง-ดอลลาร์แข็งจุดราคา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,860 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (9 พ.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 24.2 ดอลลาร์ หรือ 1.29% ปิดที่ 1,858.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

**ยุโรป**

**อังกฤษประกาศว่าบาตรรัสเซียเพิ่ม เตรียมขึ้นภาษีนำเข้าพลาสติกนม-พัลลาเดียม** รัฐบาลอังกฤษประกาศว่าจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าพลาสติกนมและพลาเดียมจากรัสเซียและเบลารุส ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่พุ่งเป้าตัดทอนน้ำเลี้ยงด้านการค้ามูลค่า 1.7 พันล้านปอนด์ (2.10 หมื่นล้านดอลลาร์) และเพื่อเป็นการกดดันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ให้ยุติการทำสงครามในยูเครน ทั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ราว 35% ซึ่งรวมถึงพลาสติกนมและพัลลาเดียม พร้อมกับสั่งห้ามการส่งออกสินค้า เช่น เคมีภัณฑ์ พลาสติก ยาง และเครื่องจักรไปยังรัสเซีย ซึ่งมีมูลค่ารวมกัน 250 ล้านปอนด์ (310 ล้านดอลลาร์) โดยรัฐบาลอังกฤษจะออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ในไม่ช้านี้ (อินโฟเควสท์)

**รัสเซียเตรียมจัดสวนสนามทั่วประเทศวันนี้ เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ** รัสเซียเตรียมจัดพิธีสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารในวันนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปีของ "วันแห่งชัยชนะ (Victory Day)" ของรัสเซีย โดยทหารโซเวียตรัสเซียในขณะนั้นสามารถพิชิตกองทัพนาซีในวันดังกล่าวเมื่อปี 1945 สำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานว่า การเดินสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะ จะครอบคลุม 28 เมืองในวันนี้ โดยภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 65,000 คน และจะมีการรอดมออาวุธยุทโธปกรณ์ประมาณ 2,400 รายการ โดยพิธีสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะจัดขึ้นในกรุงมอสโก และคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน จะเป็นประธาน (อินโฟเควสท์)

**"ปูติน" ไม่ได้ประกาศสงครามยูเครน แต่ยื่นส่งทหารรัสเซียเพื่อสกัดนาโต** ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวในวันนี้น่า การที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน ถือเป็น การตัดสินใจที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปธน.ปูตินแถลงดังกล่าวในการกล่าวปราศรัยในพิธีสวนสนามที่จัดขึ้นที่จัตุรัสแดงกลางกรุงมอสโกในวันนี้ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง "วันแห่งชัยชนะ" ของรัสเซีย โดยอดีตสหภาพโซเวียตสามารถพิชิตกองทัพนาซีในปี 1945 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วงต่ำสุดในรอบ 2 เดือน** หุ้นเดินทาง-เทคโนโลยี จุดตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันจันทร์ (9 พ.ค.) และระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน นำโดยหุ้นกลุ่มเดินทางและสันทนากการ รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นได้กระตุ้นแรงเทขายหุ้น ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 417.46 จุด ลดลง 12.45 จุด หรือ -2.90% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,086.02 จุด ลดลง 172.34 จุด หรือ -2.75%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,380.67 จุด ลดลง 293.62 จุด หรือ -2.15% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดที่ 7,216.58 จุด ลดลง 171.36 จุด หรือ -2.32% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: พุดซีปิดร่วง 171.36 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอย** ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันจันทร์ (9 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เตือนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักลงทุนยังวิตกเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในจีนด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,216.58 จุด ลดลง 171.36 จุด หรือ -2.32% โดยดัชนี FTSE 100 ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. (อินโฟเควสท์)

**ญี่ปุ่น**

**ญี่ปุ่นเล็งยุติการพึ่งพาน้ำมันรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป** นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ผู้นำญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้น่า

ญี่ปุ่นจะทยอยยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่เดิวก่อนก็จะรักษาผลประโยชน์นี้ให้กับประเทศชาติในโครงการน้ำมันและก๊าซในรัสเซียตะวันออกไกล เนื่องจากญี่ปุ่นต้องสร้างสมดุลระหว่างการบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนค่าครองชีพและการลดพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีรัสเซียโจมตียูเครน (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 684.22 จุด กังวลเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย** ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงมากกว่า 2% ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าใช้มาตรการคุมเข้มด้านการเงิน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ 26,319.34 จุด ร่วงลง 684.22 จุด หรือ -2.53% (อินโฟเควสท์)

**จีน**

**เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชื้อโควิดต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ แต่ยังเดินหน้าล็อกดาวน์** เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่ำสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ อดีที่ดี ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเซี่ยงไฮ้จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในเร็ว ๆ นี้ โดยมาตรการดังกล่าวจำกัดให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านมานานกว่าหนึ่งเดือน สถานีโทรทัศน์ซีทีวีของจีนรายงานว่า เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,947 รายในวันอาทิตย์ (8 พ.ค.) ซึ่งลดลงเล็กน้อยจาก 3,975 คนในวันเสาร์ โดยแม้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มลดน้อยลง แต่ทางการเซี่ยงไฮ้ยังคงเดินหน้าเพิ่มความพยายามในการกักตัวบุคคลที่มีประวัติติดต่อกับผู้ติดเชื้อ (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 2 ปี** จากผลกระทบล็อกดาวน์ สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานในวันนี้ว่า ยอดส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นเพียง 3.9% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ย. 2563 และชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 14.7% ส่วนยอดนำเข้าทรงตัวในเดือนเม.ย. หลังจากที่ลดลง 0.1% ในเดือนมี.ค. และ

ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหดตัวลง 3% (อินโฟเควสท์)

**จีนเผยนำเข้าน้ำมันดิบพื้นตัวในเม.ย. แม้อุปสงค์เชื้อเพลิงซบเซา** สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยในวันนี้ (9 พ.ค.) ว่า ยอดนำเข้าน้ำมันดิบในเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้นเกือบ 7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งนับเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แม้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงจะลดน้อยลง เนื่องจากการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้โรงกลั่นในจีนต้องลดกำลังการผลิต ทั้งนี้ จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบชั้นนำของโลกได้ทำการนำเข้าน้ำมันดิบ 43.03 ล้านตันในเดือนเม.ย. หรือคิดเป็น 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับการนำเข้าน้ำมันดิบ 9.82 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเม.ย.ปี 2564 และ 10.06 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

**มณฑลเสฉวนจัดประชุมแบบเมตาเวิร์ส เปิดตัวโครงการใหม่มูลค่า 150.2 ล้านดอลลาร์** สมาคมอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สเทียนฝู (Tianfu Metaverse Industry Association) จัดการประชุมเมตาเวิร์สเทียนฝู (Tianfu Metaverse Conference) ครั้งแรก ประจำปี 2565 ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเทียนฝู มณฑลเสฉวน ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู โดยมีตัวแทนจากบริษัท สมาคม และหน่วยงานรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเมตาเวิร์สในอนาคต รวมถึงจัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์ส และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส (อินโฟเควสท์)

**บริษัทอเมริกันในจีนปรับลดการลงทุน-เป้าหมายรายได้** เซ็นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ธุรกิจในสหรัฐในจีนปรับลดการลงทุนและคาดการณ์รายได้ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานและห่วงโซ่อุปทาน ผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยหอการค้าอเมริกันในจีน (AmCham China) พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท 121 แห่งที่ตอบแบบสำรวจ ได้

ปรับลดหรือชะลอการลงทุนในจีนลง ขณะที่เกือบ 60% ของบริษัทเหล่านั้นปรับลดคาดการณ์รายได้ของปีนี้ หลังจากเกิดโควิด-19 ระบาดระลอกล่าสุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นจีน เติ่งไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อย หลังส่งออกเงินชะลอตัว** ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากจีนปิดเผยยอดส่งออกขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลกระทบของการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,004.14 จุด เพิ่มขึ้น 2.58 จุด หรือ +0.086% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการวันนี้ (9 พ.ค.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า** (อินโฟเควสท์)

**เอเชีย และอื่นๆ**

**เจพีมอร์แกนชี้ตลาดหุ้นเอเชียแนวโน้มสดใส คาดเปิดประเทศช่วยหนุนท่องเที่ยวฟื้นตัว** นักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนคาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีแนวโน้มที่สดใส เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี และการที่จีนยังคงล็อกดาวน์เมืองสำคัญเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น จะทำให้ตลาดหุ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะนำเงินเข้ามาพักไว้ในขณะนี้ นักลงทุนต่างก็คาดหวังว่าตลาดหุ้นเอเชียจะได้ประโยชน์จากการที่หลายประเทศเริ่มเปิดเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีรายงานว่ายอดการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งรวมถึง ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว (อินโฟเควสท์)

**G7 ผนึกกำลังแบนน้ำมันรัสเซีย หวังกดดันยุติสงครามในยูเครน** บรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 หรือ G7 ได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะสั่งห้ามหรือยุติการนำเข้

น้ำมันรัสเซีย ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดในการกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน ทั้งนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานแถลงการณ์ของ G7 ในวันอาทิตย์ (8 พ.ค.) ว่า "เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติการพึ่งพาพลังงานรัสเซียด้วยการยุติหรือสั่งห้ามการนำเข้้ำมันรัสเซีย โดยเราจะรับประกันว่าเราสามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้ทันกาลและเป็นระเบียบ พร้อมใช้วิธีการที่จะทำให้โลกมีเวลาเพียงพอในการหาอุปทานทดแทน" (อินโฟเควสท์)

**การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เปิดฉากแล้ววันนี้** การเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกระดับอีกประมาณ 18,000 ตำแหน่งเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (9 พ.ค) โดยศูนย์เลือกตั้งทั้งหมด 37,211 แห่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ได้เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 65.7 ล้านคนลงคะแนนตั้งแต่เวลา 6.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นและจะปิดการลงคะแนนในเวลา 19.00 น. ทั้งนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเลือกประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 12 ราย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กว่า 300 ราย และผู้แทนระดับท้องถิ่นอีกกว่า 17,000 ตำแหน่ง (อินโฟเควสท์)

**ผู้นำธุรกิจเผยตลาดจีนยังน่าสนใจสำหรับสิงคโปร์ แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด** ประธานสมาคมธุรกิจสิงคโปร์-จีน (SCBA) ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าวซินหัวว่า ตลาดจีนยังคงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนที่น่าดึงดูดสำหรับบริษัทสิงคโปร์ แม้จะเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม โอว ซิน เซิง ประธาน SCBA ให้เหตุผลว่า ปัจจัยที่ทำให้จีนน่าดึงดูดมาจากเสถียรภาพทางการเมือง การส่งเสริมด้านการลงทุนที่เข้มแข็งจากรัฐบาล การวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ (อินโฟเควสท์)

**แคนาดาพร้อมช่วยยูเครนหาทางส่งออกธัญพืช มุ่งรักษาความมั่นคงอาหารโลก** นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาให้คำมั่นว่า แคนาดาจะช่วยหาทางเลือกในการส่งออกธัญพืชให้กับยูเครน เพื่อช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่รัสเซียรุกรานยูเครน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยงาน



ด้านอาหารของสหประชาชาติ (UN) เปิดเผยว่า ภัยพิบัตินี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกประมาณ 25 ล้านล้านดอลลาร์ในยูเครนและไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการถูกปิดท่าเรือออกสู่ทะเลดำในเมืองมารีอูโพล ซึ่งเป็นเมืองที่ด้านทานการสู้รบรุนแรงในช่วง 10 สัปดาห์ที่เกิดสงครามได้ยาวนานที่สุด (อินโฟเควสท์)

**เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว 5.01% ใน Q1/65 ตามคาด**  
เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งของกิจกรรมการค้าและการบริโภคภาคครัวเรือนในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 4 ของโลก ทั้งนี้ สำนักงานสถิติอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ (9 พ.ค.) ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัว 5.01% ในไตรมาส 1/2565 เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอัตราดังกล่าวเทียบกับการขยายตัว 5.02% ในไตรมาส 4/2564 และสอดคล้องกับการประมาณการเฉลี่ยที่การขยายตัว 5.0% ของนักวิเคราะห์ในผลสำรวจที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล (อินโฟเควสท์)

**ศรีลังกาซ้ำหนัก ปัญหาแก๊สหุงต้มขาดแคลนซ้ำเติมวิกฤติเศรษฐกิจ** กลุ่มบริษัทพลังงานในศรีลังกาออกมาเปิดเผยวันนี้ (9 พ.ค.) ว่าขณะนี้คลังแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือแก๊สหุงต้มมีปริมาณเหลือน้อยเต็มทีเนื่องจากขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ซ้ำเติมให้วิกฤติเศรษฐกิจทั่วเกาะศรีลังกาเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีก (อินโฟเควสท์)

**ลูกชาย "มาร์กอส" ควงคู่ลูกสาว "ดูเตอร์เต" ขึ้นบัลลังก์ว่าที่ผู้นำฟิลิปปินส์** เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เริ่มนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้ว หลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 19.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 18.00 น.ตามเวลาไทย ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากผู้ลงคะแนนเสียงราว 78.88% พบว่า นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ หรือ "บองบอง" ซึ่งเป็นบุตรชายวัย 64 ปีของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส ได้รับคะแนนเสียงมากถึง 25,489,420 เสียง มากกว่าคู่แข่งคนสำคัญคือนางเลนี โรเบรโด รอง

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ซึ่งได้เพียง 12,145,860 เสียง สอดคล้องกับผลการสำรวจก่อนการเลือกตั้ง (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 300 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย. กระทบเศรษฐกิจ** ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 300 จุด ขณะที่รัฐบาลอินเดียยังคงเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 54,470.67 ลบ 364.91 จุด หรือ 0.67% (อินโฟเควสท์)

**ไทย**

**กบณ.มีมติตรึงดีเซลที่ 32 บาท/ลิตรในสัปดาห์นี้ แม้ราคาตลาดโลกพุ่ง** นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบณ.) มีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชน สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) วันที่ 6 พ.ค. 65 อยู่ที่ 160.65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

**สธ.เฝ้าระวังโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่ หลังพบในไทยจากต่างชาติ 3 ราย** นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการจำแนกสายพันธุ์ที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 65 พบว่า ขณะนี้การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 100% โดยสัดส่วนสายพันธุ์ย่อยของ BA.2 อยู่ที่ 97.6% ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ในเดือนเม.ย. 65 มีสายพันธุ์ที่กำลังเฝ้าจับตา คือ สายพันธุ์ย่อยใหม่ของโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ซึ่งมีการระบาดในบอตสวานา แอฟริกาใต้ เยอรมัน เดนมาร์ก รวมถึงประเทศอื่นๆ หลังจากพบสายพันธุ์ย่อย B.4 และ BA.5 ครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อเดือนม.ค. และก.พ. 65 ตามลำดับ (อินโฟเควสท์)

**ก.พลังงาน เตรียมถก กบง.ปรับสูตรดีเซล คาดช่วยดึงราคาลง 25 สต./ลิตร** นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า

กระทรวงพลังงานเตรียมหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายในเดือน พ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 100% หรือ B100 ในน้ำมันดีเซลลง จากปัจจุบันที่ กบง. กำหนดให้จำหน่ายดีเซลทุกชนิดเป็น ดีเซล B5 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 5% ในทุกลิตร) ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65 โดยจะปรับลดให้เหลือเพียง B3 (น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 3% ในทุกลิตร) ทั้งนี้เพื่อช่วยลดราคาขายปลีกดีเซลลง เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้น ขณะที่ราคา B100 ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังนั้นผู้ประกอบการจะสามารถนำ B100 ไปส่งออกแทนการจำหน่ายในประเทศได้ เพราะปัจจุบันราคา B100 ในตลาดโลกมีราคาสูงถึง 62.74 บาท/ลิตร (อินโฟเควสท์)

**รมว.พลังงาน สั่งหามาตรการลดผลกระทบด้านพลังงานเพิ่ม-และเร่งนำเข้า LNG ช่วงราคาขาลง** นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานทำงานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงพลังงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และ บมจ. ปตท. (PTT) เป็นต้น ทบทวนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้านพลังงาน โดยให้ร่วมมือกันหาแนวทางใหม่ๆ และนำมาเสนอปลัดกระทรวงพลังงานในวันที่ 13 พ.ค. 65 (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดหุ้นไทย: ร่วง 25.09 จุดตามภูมิภาครับแรงกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ** SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,604.49 จุด ลดลง 25.09 จุด (-1.54%) มูลค่าการซื้อขาย 81,607.55 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตลาดตลาดหุ้นเอเชีย รับแรงกดดันกังวลแนวโน้มเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงสกัดเงินเฟ้อ และความกังวลสงครามรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อเป็นแรงส่งเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่อง แนวโน้มพุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ รอติดตามประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ ในคืนวันพุธที่จะถึงนี้ โดยให้แนวต้านที่ 1,620-1,625 จุด แนวรับ 1,595-1,600 จุด (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 60,172 ล้านบาท** สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 60,172 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 5,814 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,106 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 366 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.73% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.1% (อินโฟเควสท์)

**ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 34.61 อ่อนค่าหลังดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯกลางสัปดาห์** นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 34.61 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อเช้าวอยู่ที่ระดับ 34.42 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าหลังได้รับปัจจัยหนุนจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีแรงซื้อดอลลาร์ในตลาดโลก เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากหลายปัญหา เช่น สถานการณ์ผู้รับใบอนุญาต ภาวะเศรษฐกิจของจีน โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 34.40 - 34.63 บาท/ดอลลาร์ "บาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ระหว่างวันทำนิวไฮในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 60 และที่ระดับ 34.63 บาท/ดอลลาร์ และยังมีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.70 บาท/ดอลลาร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ตลาดรอคือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯในคืนวันพุธนี้ (อินโฟเควสท์)

### ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนมี.ค. ญี่ปุ่น
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพ.ค.จากสถาบัน ZEW อียู
- ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB) สหรัฐ

